

**รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการเอไอเอ แชรริ่ง อะ ไลฟ์ (AIA Sharing A Life)
กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 15 ปี**

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			ภาคตะวันออก		
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลกรุงเทพ	มีค่าใช้จ่าย 700 บาท	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 650 บาท
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลธนบุรี 1	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 100 สิทธิ	ชลบุรี	โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 200 สิทธิ
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลนครธน	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลวชิรเมธี 9	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 400 บาท	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 650 บาท
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลบางปะกอก 1	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ)	อุดรธานี	โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 500 บาท
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ)	ขอนแก่น	โรงพยาบาลราชพฤกษ์	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 550 บาท
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลปิยะเวท	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 500 บาท	ภาคใต้		
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลรามคำแหง	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ)	ชุมพร	โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ) หากต้องการพบแพทย์มีค่าบริการ เพิ่มเติม 300 บาท
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลศิรินครินทร์	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 500 บาท	ภูเก็ต	โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 50 สิทธิ (เกินสิทธิมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท)
กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 100 สิทธิ	สงขลา	โรงพยาบาลศิรินครินทร์ หาดใหญ่	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 540 บาท
นนทบุรี	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 880 บาท	ภาคเหนือ		
สมุทรปราการ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 650 บาท	เชียงราย	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดสิทธิ)
สมุทรปราการ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 500 บาท	เชียงราย	โรงพยาบาลโอเวอร์บรีด	ฟรีเฉพาะวัคซีน มีค่าแพทย์และค่าบริการอื่นเพิ่มเติม 450 บาท
สมุทรสาคร	โรงพยาบาลมหาชัย 2	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 100 สิทธิ (เกินสิทธิมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 410 บาท)	เชียงใหม่	โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 600 สิทธิ